



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ขอรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๓๘/๒๕๖๑

ด้วย นายนพพลหรือสุวรรณ บวบงาม ผู้ร้อง ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล
เนินแก้ว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นคำร้องขอต่อศาลว่า เดิมผู้ร้องชื่อ นายสุวรรณ บวบงาม ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อตัวเป็น “นพพล” ผู้ร้องกับนางสาวสุโรจนา อักษรณ์คง ได้อยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาตั้งแต่ประมาณ ๗ ปีเศษ
โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ในระหว่างอยู่กินด้วยกันมีบุตร ๒ คน คือ ๑. เด็กชายวรรณประสิทธิ์ บวบงาม
ปัจจุบัน อายุ ๕ ปี และ ๒. เด็กชายนพรัตน์ บวบงาม ปัจจุบัน อายุ ๒ ปีเศษ เดิมเด็กชายวรรณประสิทธิ์ บวบงาม
มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นบ้านเดียวกับผู้ร้องตลอดมา ต่อมาผู้ร้องได้ส่งให้เด็กชายวรรณประสิทธิ์
บวบงาม ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทพกาญจนา (โรงเรียนเอกชน) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โดยได้ให้อยู่ในความดูแลของนายสุธน บวบงาม บิดาของผู้ร้องและนางซูใจ บวบงาม มารดาเลี้ยงของผู้ร้อง โดยผู้ร้อง
และบิดาผู้ร้องจะร่วมกันส่งเสียดูแลค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บุตรดังกล่าว ต่อมาเมื่อ
ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวสุโรจนา อักษรณ์คง อดีตภรรยาของผู้ร้อง ซึ่งได้เลิกร่างกับผู้ร้อง
และไปมีครอบครัวใหม่แล้ว ได้รับตัวเด็กชายวรรณประสิทธิ์ บวบงาม บุตรผู้เยาว์ คนโตของผู้ร้องไปเสียจากความดูแล
ของบิดาและมารดาเลี้ยงของผู้ร้อง และได้แจ้งย้ายภูมิลำเนาบุตรคนโตของผู้ร้องไปเข้าอยู่ที่บ้านเลขที่
๓๑๑/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาชิง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ร้อง
เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของบุตรชายผู้เยาว์ของผู้ร้องดังกล่าวควรมีและได้รับในการดำรงชีพ
เนื่องจากผู้ร้องได้อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ตลอดมา เป็นผู้ฝากครรภ์ แ่้งเกิดและให้ใช้นามสกุลของผู้ร้อง
แสดงออกต่อสาธารณชนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง แต่มีเหตุขัดข้อง
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากบุตรผู้เยาว์ยังไร้เดียงสาอยู่ไม่อาจให้ความยินยอมได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จึง
แนะนำให้ผู้ร้องมายื่นคำร้องต่อศาล ดังนั้นผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนรับรองบุตรผู้เยาว์ให้เป็นบุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ เพื่อขอให้ศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจด
ทะเบียนรับเด็กชายวรรณประสิทธิ์ บวบงาม และเด็กชายนพรัตน์ บวบงาม ผู้เยาว์ เป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้ร้องต่อไป

ศาลได้นัดไต่สวนคำร้องวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ผู้ใดจะคัดค้านให้
ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนหรือภายในวันนี้ คำร้องเรื่องนี้ขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

